

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU Cách làm riêng của Quỳnh Phụ

Năm 2019, Quỳnh Phụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), bắt tay xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mặc dù gặp không ít khó khăn song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và những cách làm sáng tạo, linh hoạt, đến nay Quỳnh Phụ là huyện đứng đầu tỉnh về số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, cũng là huyện có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

KỶ I: LINH HOẠT TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Với quan điểm "Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc", bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo các địa phương phát huy nội lực để hoàn thành các tiêu chí.

Từ xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên...

Tháng 7/2020, An Khê là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ về đích NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 với 11 tiêu chí. Với nền móng trong quá trình xây dựng NTM là tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự ủng hộ của nhân dân, việc xây dựng NTM nâng cao tại địa phương có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, từ xây dựng NTM đến NTM nâng cao là cả một quá trình, trong đó vấn đề nguồn lực là yếu tố cốt lõi đối với địa phương. Ngay từ khi xây dựng NTM nguồn kinh phí của xã đã hạn hẹp nên việc huyện tiếp

tục chọn "làm điểm" để xây dựng NTM nâng cao lại càng khó khăn đối với địa phương. Ông Ngô Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Mặc dù là xã về đích NTM sớm của huyện (năm 2014) nhưng sau khi về đích địa phương cũng phải mất thời gian dài mới giải quyết xong nợ đọng xây dựng cơ bản. Năm 2018, bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, dù nhiều tiêu chí đã đáp ứng yêu cầu song các tiêu chí về cơ sở vật chất trường học, giao thông nội đồng, nhà văn hóa xã chưa đạt, cần nhiều nguồn lực để nâng cao các tiêu chí. Ngoài ngân sách tỉnh, huyện hỗ trợ gần 22 tỷ đồng, ngân sách địa phương 25,75 tỷ đồng, xã huy động nguồn lực trong nhân dân 45 tỷ đồng và hơn 3,3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đến tháng 7/2020, dù được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng địa phương vẫn nợ xây dựng cơ bản khoảng 3 tỷ đồng. Để giải quyết số nợ này, khi chưa quyết định được khu dân cư, địa phương tạo nguồn từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng

đất từ những khu đất xen kẹt của hộ gia đình để lấy kinh phí. Cũng như An Khê, Quỳnh Minh dù là xã đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ về đích NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 (tháng 6/2020) nhưng đến nay hầu hết các tiêu chí đều không phù hợp so với các tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua, địa phương chủ động tìm nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Song, với nguồn thu chủ yếu từ nông nghiệp, kinh phí hạn hẹp nên trong thời gian dài các tiêu chí hầu như vẫn giữ nguyên. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Khi xây dựng NTM, từ nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh và huyện, các tiêu chí địa phương về đích NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 hầu như không phải bổ sung hoàn thiện. Song, nếu áp dụng các tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, một số tiêu chí về cơ sở vật chất giáo dục, giao thông, nhà văn hóa... của địa phương chưa bảo đảm. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xã, thôn xây dựng đã

xuống cấp, không có rãnh thoát nước khu dân cư... Năm 2024, nhờ việc quy hoạch khu dân cư, địa phương tổ chức đấu giá đất thu về hơn 20 tỷ đồng để nâng cao các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao theo đúng quy định.

...đến cách làm sáng tạo, linh hoạt

Bước vào giai đoạn 2021 - 2025, trung ương, tỉnh ban hành bộ tiêu chí mới trong xây dựng NTM với 19 tiêu chí (tăng 8 tiêu chí so với giai đoạn 2018 - 2020). Trong đó, một số tiêu chí, chỉ tiêu mới và yêu cầu của các tiêu chí cao hơn như: phát triển sản xuất; cơ sở vật chất trường học; cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn; chuyển đổi số trong xây dựng NTM; thu nhập bình quân đầu người... đặt ra yêu cầu cho các địa phương cần phải tập trung nhiều nguồn lực, kinh phí thực hiện. Trước thực trạng đó, huyện Quỳnh Phụ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời để tháo gỡ khó khăn.

Một trong những cách làm sáng tạo và được coi là mẫu chốt để tháo gỡ khó khăn đó là huyện Quỳnh Phụ thành lập tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số địa phương. Đầu năm 2021, tổ công tác được thành lập do đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm tổ phó cùng các thành viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ khẳng định: Xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, nếu



Phát huy nội lực, An Khê là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ về đích nông thôn mới nâng cao.

chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, các địa phương trong huyện rất khó hoàn thành các tiêu chí. Thực tế khi bắt tay vào xây dựng NTM, cũng như các địa phương trong tỉnh, Quỳnh Phụ cũng có những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là vấn đề về nguồn kinh phí thực hiện. Với quan điểm "dựa vào sức mình là chính, không trông chờ, ỷ lại", để gỡ khó cho các địa phương, 2 tuần/lần tổ công tác cùng với các phòng, ban của huyện tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ. Từ những vướng mắc nêu ra, tổ công tác giao cho các phòng, ban liên quan phối hợp cùng địa phương nắm bắt, đưa ra giải pháp phù hợp. Cách làm sáng tạo của huyện thực sự phát huy hiệu quả. Những khó khăn về nguồn lực từng bước được giải quyết, trong đó huyện tập trung quy hoạch khu dân cư để đấu

giá đất, tạo nguồn vốn cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí. Điển hình như xã Đông Tiến, một địa phương được coi là "vùng sâu, vùng xa" của huyện, cơ sở vật chất từ trụ sở xã, trường học, đến nhà văn hóa thôn xuống cấp, rất khó cho việc hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao. Tháng 7/2023, địa phương quy hoạch được 6 khu dân cư, làm hạ tầng tổ chức đấu giá đất để lấy kinh phí hoàn thiện các tiêu chí. Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch UBND xã cho biết: Lúc đầu việc triển khai cũng gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo huyện mà trực tiếp là những lần làm việc với tổ công tác, những khó khăn được tháo gỡ. Với 6 khu dân cư được quy hoạch, trong đó 3 khu dân cư hoàn thiện hạ tầng, xã tổ chức đấu giá thu về

hơn 17 tỷ đồng để xây dựng trường mầm non, làm đường giao thông, sửa chữa 7/7 nhà văn hóa thôn... giúp địa phương hoàn thành được một số tiêu chí để phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2025. Việc thành lập tổ công tác thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo của huyện Quỳnh Phụ, phát huy vai trò của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Quan điểm "Đảng không làm thay chính quyền nhưng không phân biệt việc của Đảng, của chính quyền mà là việc chung của thôn, của xã, của huyện" được thể hiện từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay thực sự tạo "sinh khí mới" để Quỳnh Phụ tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

(còn nữa)
NGUYỄN CƯỜNG

Hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất

Nhằm hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất để hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết về hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai. Qua đó từng bước hình thành các cánh đồng mẫu lớn, mô hình nông nghiệp hiện đại theo hướng tập trung, quy mô lớn, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân.



Anh Bùi Văn Trác, hội viên nông dân xã Việt Thuận (Vũ Thư) đầu tư xây dựng lò sấy nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến kịp thời, đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về ban hành quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2028 đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình, mô hình hiệu quả của cán bộ, hội viên nông dân trong tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp.

hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đem lại hiệu quả cao. Đến tháng 7/2023, toàn tỉnh có trên 1.920 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai với tổng diện tích tích tụ, tập trung trong sản xuất trồng trọt trên 8.045ha. Năm 2023, các cấp hội nông dân đã xây dựng thêm đất ruộng của bà con để đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà và lợn thịt. Sau khi chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh, anh Trác quyết tâm tích tụ ruộng đất để sản xuất lúa. Anh Trác chia sẻ: Mỗi năm tôi lại thuê, mượn được thêm đất ruộng của bà con để mở rộng diện tích cấy lúa. Đến nay, tôi đang có khoảng 10ha cấy các giống lúa. Để nâng cao năng suất, giảm công lao động, cuối năm 2019, tôi đầu tư trên 300 triệu đồng làm lò sấy thóc với công suất tối đa 18 tấn/mẻ. Năm 2022, tôi tiếp tục đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua mới các loại máy phục vụ sản xuất. Hiện tại, gia đình tôi đang vận hành 1 máy gặt loại lớn, 2 máy làm đất

và 2 máy cấy. Nhờ tích tụ được nhiều ruộng đất và ứng dụng khoa học kỹ thuật nên việc sản xuất lúa đạt hiệu quả cao. Thành công với 2 vụ lúa trong năm 2023, sau khi trừ các khoản chi phí, anh Trác thu lãi 300 triệu đồng. Tình riêng vụ xuân năm nay, gia đình anh thu hoạch được 70 tấn thóc. Cùng với đó, anh còn tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và lao động thời vụ với mức lương khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Còn với anh Nguyễn Hữu Lâm, xã An Đông (Quỳnh Phụ), dù chỉ mới tham gia tích tụ ruộng đất hơn 2 năm trở lại đây nhưng anh đã tích tụ được 36ha ruộng của 3 xã: An Hiệp, An Thái, An Cầu để sản xuất nông nghiệp. Theo anh Lâm, trước đây bà con bỏ ruộng nhiều, cánh đồng hoang hóa lâu năm, cỏ mọc cao ngang đầu người. Việc sản xuất không thể đảm bảo nhưng anh Lâm vẫn mạnh dạn đầu tư với mong muốn "dánh thức" ruộng hoang. Anh Lâm chia sẻ: Tôi đã đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để mua máy phục vụ sản xuất. Vì hầu hết ruộng là diện tích ruộng úng trũng nên tôi đầu tư khoảng 100 triệu đồng để đắp bờ cao, cải thiện hệ thống mương máng tưới, tiêu. Tôi chủ yếu cấy các giống lúa BC15 và TBR225. Trong vụ mùa năm 2023, tôi thu hoạch được 1,7 - 1,8 tạ thóc/sào. Trong thời gian tới, tôi mong muốn sẽ xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm dành cho các em học sinh tới tham quan, tìm hiểu về nông nghiệp.

NGUYỄN TRIỆU

THÁI THỤY Nuôi con đặc sản - chi phí thấp, hiệu quả cao

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Thái Thụy đã mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi các con đặc sản theo hướng hàng hóa. Từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mở ra hướng phát triển sản xuất mới.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi diện tích làm muối kém hiệu quả chuyển sang nuôi trồng thủy sản, xã Thụy Xuân có 225 hộ chuyển đổi, với diện tích gần 50ha, nâng tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn xã lên gần 100ha. Trong đó, diện tích chủ yếu là cá song, cá vược, tôm sú. Giá trị sản xuất bình quân mỗi năm đạt 450 triệu đồng/ha. Đến thăm 1ha nuôi trồng thủy sản của anh Vũ Hồng Tuấn với mô hình nuôi cá hồng Mỹ, những thành quả đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Tuấn chia sẻ: Cá hồng Mỹ phù hợp môi trường nước ngọt, chi phí thức ăn thấp (2.000 - 3.000 đồng/con/ngày). Với tập tính ở rất sạch, ngủ trên sân nên người chăn nuôi chỉ cần giữ khô hình nuôi cá hồng Mỹ, những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Tuấn chia sẻ: Cá hồng Mỹ phù hợp môi trường nước ngọt, chi phí thức ăn thấp (2.000 - 3.000 đồng/con/ngày). Với tập tính ở rất sạch, ngủ trên sân nên người chăn nuôi chỉ cần giữ khô hình nuôi cá hồng Mỹ, những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Tuấn chia sẻ: Cá hồng Mỹ phù hợp môi trường nước ngọt, chi phí thức ăn thấp (2.000 - 3.000 đồng/con/ngày). Với tập tính ở rất sạch, ngủ trên sân nên người chăn nuôi chỉ cần giữ khô hình nuôi cá hồng Mỹ, những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chia tay anh Tuấn, chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Viết Yên, xã Thái Độ, cũng áp dụng mô hình nuôi con đặc sản. Sau 6 năm nuôi tôm công nghiệp, năm 2021 anh Yên chuyển sang nuôi cá chim vây vàng. Từ 1.000 con cá chim vây vàng đến nay anh đã nuôi hơn 3.000 con trên diện tích 2ha. Anh Yên chia sẻ: Cá chim vây vàng là đối tượng nuôi mới tại địa phương. Cá chim vây vàng dễ nuôi hơn một số loài cá khác do tỷ lệ ương giống cá này đạt 100%, sức đề kháng cao... Tuy nhiên, để nuôi thành công loài cá này, các yếu tố về kỹ thuật cần được bảo đảm như việc xử lý trước khi thả giống, môi trường nước. Sau 5 tháng nuôi,

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Trên địa bàn huyện đã hình thành các mô hình chăn nuôi con đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao như: xã Thụy Xuân, Thụy Hải nuôi cá sủ, cá vược, cá song, cá hồng Mỹ; xã Thái Độ nuôi tôm, cua, cá; xã Thụy Trường nuôi chồn, dúi. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, thời gian tới, Phòng tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình nuôi con đặc sản. Ngoài ra, triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật nuôi con đặc sản cho nhân dân, đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm tại một số địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, định hướng cho người dân phát triển con nuôi phù hợp điều kiện địa phương, không chạy theo phong trào, tự phát. Đồng thời, hướng dẫn các hộ thực hiện phòng, chống dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, bảo đảm vệ sinh môi trường. Mặt khác, khuyến khích người chăn nuôi chủ động liên kết với các đơn vị để chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, cung ứng nguồn giống bảo đảm chất lượng.

MANH THẮNG



Mô hình nuôi cá vược, cá sủ của hộ nông dân xã Thụy Trường (Thái Thụy) mang lại hiệu quả kinh tế cao.